

THÀNH PHỐ

Dẫn đầu DDCI bằng sự sáng tạo và đổi mới



Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Năm 2023, với 8/9 chỉ số dẫn đầu, thành phố Thái Bình tiếp tục xếp thứ nhất khối huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI.

Chính quyền quyết liệt

Xác định nâng cao chỉ số DDCI là một trong những khâu đột phá quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, thành phố đã có nhiều giải pháp xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên tinh thần

thực sự cầu thị và lắng nghe, thành phố đã ban hành các kế hoạch, đề ra nhóm giải pháp cụ thể gắn với các chỉ số; giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cá nhân; tăng cường đơn giản và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Bên cạnh đó, đánh giá, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với chỉ số thành phần điểm số chưa cao, từ đó có giải pháp khắc phục; tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, xử

lý nghiêm, kịp thời nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ của các phòng, ban, đơn vị, địa phương. Chủ động tổ chức các hội nghị tiếp xúc, lắng nghe, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, không bị động chờ đợi doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị mới giải quyết. Xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp, tổ chức làm trung tâm phục vụ. Nghiên

cứu, đổi mới phương pháp làm việc, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Nhờ đó, năm 2023 thành phố tiếp tục dẫn đầu bộ chỉ số DDCI với 83,99 điểm, cao hơn 16,2 điểm so với năm 2022.

Người dân, doanh nghiệp hài lòng

Điểm số ấn tượng đó chính là sự ghi nhận, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mỗi người dân đối với chính quyền thành phố. Chính chỉ số hài lòng đã trở thành một công cụ quản lý công tác cải cách TTHC, giúp đánh giá đúng mức những việc đã làm được, chưa làm được của cả hệ thống, đo lường đúng mức kết quả đầu ra và tác động thực sự của cải cách hành chính mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể cảm nhận được. Từ đó lãnh đạo thành phố có những chỉ đạo kịp thời, chính xác theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngày càng hài lòng hơn.

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố cho biết: Năm 2023, chính quyền thành phố đã tổ chức nhiều buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, phân tích, mổ xẻ các chỉ số thành phần có điểm số thấp để cùng nhau cải

thiện. Đồng thời, xây dựng các chương trình rất rõ ràng để hỗ trợ doanh nghiệp trong cải cách TTHC, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh luôn cảm thấy chính quyền thành phố đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp yên tâm hơn trong sản xuất, kinh doanh. Còn theo ông Nguyễn Trường Thăng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long: Thời gian qua Công ty thực hiện nhiều dự án trên địa bàn thành phố như đường Kỳ Đồng kéo dài và 2 dự án nhà ở tại đường Kỳ Đồng kéo dài và khu đô thị Vũ Phúc. Đây là những khu đô thị trọng điểm tại cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với sự phát triển của thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ và cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư. Bà Trần Thị Kim Anh, cửa hàng tự chọn Kim Anh (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào khi thành phố 2 năm liên tiếp xếp thứ nhất bộ chỉ số DDCI. Điều đó chứng tỏ chính quyền thành phố rất sát sao đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trong việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Ông Vũ Đức Ba, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, nhận kết quả đúng hẹn, không có vướng mắc gì nên tôi rất hài lòng.

THÀNH PHỐ DẪN ĐẦU VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (DDCI)

Trong 9 chỉ số được đánh giá có 8 chỉ số thành phố dẫn đầu
Trong đó, chỉ số vai trò người đứng đầu được điểm tuyệt đối: 10 điểm
Các chỉ số quan trọng đều đạt cao từ 9,14 - 9,97 điểm như:

- + Tính minh bạch và tiếp cận thông tin;
- + Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh;
- + Tính năng động sáng tạo và hiệu quả hoạt động;
- + Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Tiếp tục giữ vững, nâng cao các chỉ số thành phần

Chỉ số DDCI được thành phố xác định là một trong những công cụ quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, không bằng lòng với kết quả đạt được, để tiếp tục giữ vững, nâng cao các chỉ số thành phần, UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra những chương trình hành động, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, giúp thúc đẩy việc cải thiện năng lực điều hành. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Trên cơ sở kết quả năm 2023, thành phố chỉ đạo tiếp tục duy trì và phát huy các chỉ số thành phần đã đạt điểm số cao. Đồng thời, rà soát lại quy trình, trình tự xử lý công việc; đánh giá nghiêm túc, chỉ rõ nguyên nhân các chỉ số thành phần chưa đạt yêu cầu, từ đó giải quyết dứt điểm các "nút thắt". Với phương châm quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong

tổ chức thực hiện, thành phố tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách TTHC; chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với phần mềm quản lý công việc, qua đó theo dõi, đôn đốc, xử lý công việc của từng bộ phận, cá nhân.

Quyết tâm của các cấp chính quyền thành phố là tiếp tục nâng cao chỉ số cạnh tranh, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tất cả hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, là đầu tàu kinh tế của tỉnh.

MINH NGUYỄN

AN KHÊ

Gắn kết cộng đồng xây dựng nông thôn mới



Cánh đồng rau màu cho thu nhập cao của người dân thôn Đại Đống, xã An Khê.

Với cách làm riêng, độc đáo, cấp ủy, chính quyền xã An Khê (Quỳnh Phụ) đã tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân để giữ gìn những giá trị văn hóa và xây dựng quê hương. Dù bị chia cắt với xã bởi dòng sông Luộc nhưng với tinh thần "Làng ta đất gán, tình thân", nhân dân thôn Đại Đống vẫn đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Thôn có diện tích 60ha, dân số khoảng 1.400 người. Nhờ có đất đai màu mỡ, phì nhiêu, người dân trong thôn đã chủ động khai thác các tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp. Toàn thôn hiện có 22ha gieo cấy lúa và 20ha trồng các loại cây màu. Ông Đỗ Thế Thông, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Bằng sự nhạy bén, sáng tạo, bà con đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất góp phần nâng giá trị sản xuất lên 200 triệu đồng/ha. Nhờ đó, đời sống người dân dần được nâng lên, phát triển hơn so với

nhiều địa phương xung quanh. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,61%, số hộ giàu và khá tăng. Những ngày này, bà con thôn Đại Đống nức nở xuống đồng chăm sóc rau màu tạo không khí phấn khởi, sôi động cả một vùng quê. Chị Nguyễn Thị Mỹ chia sẻ: Nhờ được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới, tiêu, đường giao thông rộng rãi nên việc sản xuất, giao thương của chúng tôi rất thuận lợi. Các loại xe lớn của thương lái có thể trực tiếp vào thôn thu mua rau cho bà con. Gia đình tôi hiện đang liên kết với khoảng 80 hộ dân, cung ứng cho thị trường hàng chục tấn rau mỗi năm. Không chỉ hằng say phát triển kinh tế, người dân thôn Đại Đống còn đoàn kết cùng địa phương xây dựng nếp sống văn minh. "Hàng năm, thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia tạo nên sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, các phong trào thi đua được triển khai thuận lợi, được người dân nhiệt tình ủng hộ" - ông Đỗ

Thế Thông, Bí thư Chi bộ thôn cho biết thêm. Sự phấn khởi của người dân thôn Đại Đống đã lan tỏa, tạo nên phong trào thi đua ở khắp các thôn trên địa bàn xã An Khê. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất. Người dân duy trì diện tích cấy lúa hàng năm đạt 95% trở lên. Các hộ đã phát huy tối thiểu năng, lợi thế để trồng cây màu và đa dạng hóa các loại cây trồng bảo đảm theo chỉ tiêu huyện giao. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển đa dạng các ngành nghề như giấy da, may thời trang, thủ công mỹ nghệ, từ đó góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Qua bình xét, hàng năm có trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, giữ vững 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

NGUYỄN TRIỆU

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã An Khê cùng các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, tham gia hàng nghìn ngày công xây dựng đường giao thông, thiết chế văn hóa. Sự đồng thuận, quyết tâm từ cấp ủy, chính quyền đến người dân đã góp phần để xã An Khê về đích nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Đảng bộ và nhân dân An Khê luôn xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Trong năm 2022, MTTQ xã đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động 75 gia đình hiến hơn 290m² đất ở và 974m² đất nông nghiệp trị giá gần 10 tỷ đồng. Điển hình là gia đình ông Lê Đức Hóa, thôn Lộng Khê 3 hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện tuyến đường giao thông dài 1,5km. Cùng với đó, địa phương đã hoàn thành mở rộng, nâng cấp 3 tuyến đường giao thông dài 3km, tạo thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của nhân dân.

Ông Đỗ Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã An Khê đánh giá: Sau khi về đích nông thôn mới năm 2014, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, xã đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với An Khê, việc huy động toàn thể nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới có sự khác biệt so với các địa phương. Bên cạnh phong trào hiến đất làm đường giao thông, chúng tôi còn vận động nhân dân hiến tài sản, góp tiền để có được thành quả này, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hướng làm giàu từ nuôi gà Mía lai thương phẩm

Gà Mía là giống đặc sản, dễ nuôi, thịt thơm ngon, thích hợp với điều kiện chăn thả tự nhiên. Vì vậy, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng đã triển khai xây dựng mô hình "Chăn nuôi gà Mía lai thương phẩm theo hướng an toàn sinh học" tại 2 xã Đông Xá và Đông La nhằm phát triển chăn nuôi gia cầm, tạo thu nhập cho người dân.

Đến thăm trang trại của gia đình bà Lê Thị Thủy, xã Đông Xá, ai cũng tấm tắc khen đàn gà Mía đẹp, đều con, chất lượng. Đây là 1 trong 3 hộ chăn nuôi được hỗ trợ gà giống để nuôi thí điểm. Bà Thủy chia sẻ: Gia đình tôi được hỗ trợ 1.000 con gà Mía lai giống, một phần thức ăn và thuốc phòng dịch, được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh. Qua một lứa, tôi thấy gà Mía dễ nuôi, tăng trọng, sức đề kháng tốt, thịt ngon, giá bán cao, dễ bán, hiệu quả kinh tế cao hơn một số giống gà khác đã nuôi. Với giá bán 90.000 đồng/kg, tổng đàn của gia đình sau khi xuất bán trừ chi phí còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Lứa tới gia đình tôi vẫn nuôi giống gà Mía lai này dù được hay không được hỗ trợ giống.

Ông Lê Đức Tâm, xã Đông Xá cũng được hỗ trợ 1.000 con gà Mía lai để nuôi. Ông Tâm cho biết: Tôi chăn nuôi đã 20 năm rồi nhưng giống tự mua về tỷ lệ chết cao, con gà Mía lai tỷ lệ sống rất cao, tới 95%. Tôi cho ăn, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đúng theo tập huấn. Sử dụng thức ăn hỗn hợp dạng hạt kết hợp với nguyên liệu sẵn có như thóc, ngô, đậu tương, rau... Dụng cụ chăn nuôi được sát trùng hàng ngày, dùng vôi bột, hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu chăn nuôi 1 lần/tuần và tiêm phòng đúng lịch cho đàn gà. Sau 4 tháng nuôi gà có trọng lượng bình quân 2,5 - 3kg/con. Cùng với nuôi gà Mía lai, tại trang trại tôi còn đang nuôi 300 con gà ri lai. So với gà ri và một số giống gà khác thì gà Mía lai đẹp, thịt ngon, giá bán cao hơn. Điều quan trọng là sự

hỗ trợ của huyện tạo điều kiện cho gia đình tôi cũng như các hộ khác mạnh dạn nuôi gia cầm với số lượng lớn. Tôi sẽ tiếp tục tái đàn gà Mía lai vì có thị trường tiêu thụ tốt.

Với gia đình ông Bùi Phú Thùng, xã Đông La, thu nhập chính từ phát triển chăn nuôi, chủ lực là lợn, gà. Thời gian qua dịch xảy ra lợn bị chết, vì vậy ông không nuôi lợn nữa, muốn tận dụng chuồng để nuôi gà, ngan. Ông đang loay hoay chưa biết chọn giống gà gì để nuôi cho hiệu quả thì được hỗ trợ giống gà Mía lai. Ông Thùng chia sẻ: Tôi cao tuổi rồi, phát triển chăn nuôi tại gia đình là thích hợp nhất để nâng cao thu nhập. Cùng với 500 con gà Mía lai giống được hỗ trợ, tôi mua thêm 150 con ngan về nuôi. Ngoài kỹ thuật cán bộ hướng dẫn, tôi dùng kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm của mình áp dụng vào chăm sóc đàn gà Mía lai như dùng đệm lót chuồng để giữ ấm chân cho gà phòng bệnh tiêu chảy và một số bệnh khác, chế độ ăn theo từng giai đoạn. Nước uống sạch bổ sung điện giải, hàng ngày đều thả gà ra vườn cho gà vận động, sản xuất chuồng không cho ăn cám hạt sẵn mà nấu gạo lứt trộn rau cho ăn nhằm ổn định tăng trưởng, đủ chất để gà ít mổ nhau, giảm mổ, thịt chắc và ngon hơn. Do đó khách thích mua gà nhà tôi nuôi, tôi không lo về giá cũng như việc tiêu thụ.

Đến nay, tổng đàn gia cầm của huyện Đông Hưng có khoảng 2 triệu con. Việc phát triển chăn nuôi gia cầm đã góp phần giải quyết việc làm, cung cấp nguồn thực phẩm lớn cho thị trường, tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để đa dạng hóa vật nuôi, giúp người chăn nuôi giải bài toán nuôi con gà, thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã liên kết với Onihieu đơn vị hỗ trợ, cung cấp hàng chục nghìn con gà giống chất lượng cho các hộ nuôi như gà Hồ, gà Mía lai, gà Tam Hoàng, gà lai Đông Cáo... Trước khi hỗ trợ giống, Phòng tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn cho lãnh đạo một số địa phương và hộ chăn nuôi nằm trong dự án; tổ chức cho đại diện các hộ đi tham quan mô hình thành công trên địa bàn tỉnh. Với giá bán 85.000 - 90.000 đồng/kg, các hộ nuôi thu lãi 8 - 10 triệu đồng/100 con gà thịt.

Mô hình nuôi gà Mía lai thương phẩm đã khẳng định rất phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ, mở ra hướng phát triển đột xuất nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, huyện Đông Hưng sẽ nhân ra diện rộng để có thêm nhiều gia đình có thể làm giàu từ phát triển chăn nuôi.

HIẾU NGHĨA



Tham gia mô hình, bà Lê Thị Thủy, xã Đông Xá thu lãi 100 triệu đồng sau 4 tháng nuôi 1.000 con gà Mía lai.